



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการจัดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการให้บริการสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศเรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงประกาศชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานสังกัดที่รับผิดชอบดังนี้

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ/สังกัด	งบประมาณ
๑	โครงการการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มออนไลน์	อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณะวิทยาการจัดการ	๓๐๐,๐๐๐
๒	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว อาจารย์รัตนกร แสนท่าพล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๓๐๐,๐๐๐
๓	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐกุล แก้วงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓๐๐,๐๐๐
๔	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๐๐,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชญาพร อ่อนปุย อาจารย์กฤษสิริรัฐ พิมพ์ลา คณะครุศาสตร์	๓๐๐,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ/สังกัด	งบประมาณ
๖	โครงการสร้างผู้ประกอบการให้กับชุมชน ในท้องถิ่น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี่ สถาบันวิจัยและพัฒนา	๕๐,๐๐๐
๗	โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี่ สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒๐,๐๐๐

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการตามนโยบาย ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดี